



ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๑๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๔๐๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมีหนังสือถึงทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวน ๑๔ แห่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายและร่วมแสดงนิทรรศการดังกล่าวข้างต้น มีความสามารถในการเป็นพื้นที่เรียนรู้และขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้ หากมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มากขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดทำร่างคู่มือและร่างหลักสูตรการฝึกอบรม ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพิจารณาจัดทำเป็นคู่มือและหลักสูตรกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นใช้ขยายผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒ โทรสาร ๔๑๒๔, ๔๑๓๔

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ และร่วมแสดงนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ลำดับที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำเภอ	จังหวัด	หมายเหตุ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	
๒	เทศบาลตำบลโคกกรวด	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ปากช่อง	นครราชสีมา	
๔	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	
๕	องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	
๖	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	หาดใหญ่	สงขลา	
๗	องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง	สิงหนคร	สงขลา	
๘	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยวน้อย	เกาะยาว	พังงา	
๙	เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่	เกาะยาว	พังงา	
๑๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง	พนมทวน	กาญจนบุรี	
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่	คลองหลวง	ปทุมธานี	
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ	เขียงกลาง	น่าน	
๑๓	เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	
๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไฉ	เกาะยาว	พังงา	